



รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



บันทึกข้อความ

อธิบดี

เลขที่รับ 1641

วันที่ 19 ต.ค. 64

รองอธิบดี	เลขที่รับ 1114
วันที่ 18 ต.ค. 2564	เวลา 13.45

ส่วนราชการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวินัยและจริยธรรม โทร. ๕๔๒๕๑๔

ที่ กค ๐๖๑๘ / ๕๕๖๔ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานความคืบหน้าไตรมาสที่ ๑ - ๔ ตามแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิบดี (ผ่านรองอธิบดี นางสาวสิริพร ธนันทนสกุล)

๑.ความเป็นมา

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอโดยหน่วยงานภาครัฐดำเนินการโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ

๒. การดำเนินการ

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการจัดทำรายงานความคืบหน้าไตรมาสที่ ๑ - ๔ ตามแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ) ทั้งนี้ การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลให้ข้าราชการและลูกจ้างของกรมสรรพสามิตมีจิตสำนึก และการให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปมีความเชื่อถือไว้วางใจ และมีความมั่นใจศรัทธาต่อการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต

๓. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ จึงเห็นควรเสนอกรมรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการดังกล่าวด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

(นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

เรียน ท่านอธิบดี

เพื่อโปรดพิจารณา ลงนาม

ส่วนวินัยและจริยธรรม

ทราบ

(นางสาวสิริพร ธนันทนสกุล)

รองอธิบดี

18 ต.ค. 2564

26 ต.ค. 2564

อัสติย์ มีมาตฐานาน

ksussasa@pd

(นายลวณ แสงสนิท)

อธิบดีกรมสรรพสามิต

25 ต.ค. 64

ยุทธศาสตร์(แผนงาน/โครงการ)	สิ่งที่ดำเนินการ	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินสนับสนุนที่ใช้(บาท)	ดัชนีวัดผล/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ					ปัญหาและอุปสรรค	ผลลัพธ์/เป้าหมาย	
					ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	ผลลัพธ์ที่ได้			
๔) พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต												
๔.๑ โครงการสรรพสามิตเสาะอาดจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์	- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้	ไม่ใช้งบประมาณ	จำนวน ๘ รายการ	จำนวน ๖ รายการ	จำนวน ๑๐ รายการ	จำนวน ๑๓ รายการ	จำนวน ๖ รายการ	- ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
พรอนิกส์	- เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์	ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน		จำนวน ๑๖ ครั้ง	จำนวน ๖ ครั้ง	จำนวน ๑๐ ครั้ง	จำนวน ๑๓ รายการ	จำนวน ๖ รายการ				
๔.๒ โครงการสรรพสามิตสัญญา (ประชาสัมพันธ์สัญญา)	จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สัญญา - กำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์สัญญา - จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สัญญา เพื่อขออนุมัติโครงการ - จัดเตรียมเอกสารเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ - จัดเตรียมข้อมูลและตัวอย่างสินค้าหลบเลี่ยงภาษีสรรพสามิต - ประสานงานเพื่อขอเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประชุมร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่ เพื่อเตรียมการปฏิบัติงาน - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามเวลา และสถานที่ที่กำหนด - ประเมินผลการประชาสัมพันธ์หลังเสร็จการปฏิบัติงาน - รายงานการสรุปผลการประชาสัมพันธ์สัญญามายังกรมสรรพสามิต	- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต	ไม่ใช้งบประมาณ	จำนวน ๔ ครั้ง	จำนวน ๑ ครั้ง	จำนวน ๑ ครั้ง	จำนวน ๑ ครั้ง	จำนวน ๑ ครั้ง	- ประชาชนในสวนภูมิภาคมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมากยิ่งขึ้น - ประชาชนในสวนภูมิภาคมีทัศนคติที่ดีต่อกรมสรรพสามิตมากยิ่งขึ้น - ประชาชนในสวนภูมิภาคยอมรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕) ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต												
๕.๑ โครงการศูนย์บริการประชาชนของกรมสรรพสามิต (ศูนย์ร้องเรียน)	การตอบสนองข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ - สายด่วน ๑๗๑๓ - โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๖๖๘ ๖๖๑๘ - E-mail : excise_hotline@excise.go.th - เว็บไซต์กรมสรรพสามิต www.excise.go.th - ตู้รับความคิดเห็นและร้องเรียน - การเปิดตู้ ปณ. ๑๐ เขตดุสิต กรุงเทพฯ - ศูนย์บริการประชาชน - หนังสือราชการ/หนังสือทั่วไป - โทรศัพท์เคลื่อนที่ของสรรพสามิตพื้นที่	- เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการข้อร้องเรียนได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด ว่าจะครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยมีกระบวนการและวิธีการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน - เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนอง	-	-	-	ร้อยละ ๘๖.๔๑ ของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนอง	- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการสอบถามข้อมูลตลอดจนการร้องเรียนและการได้รับการชี้แจงจากหน่วยงานอย่างชัดเจนทันต่อเหตุการณ์ - ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของกรมสรรพสามิต - ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากการได้รับการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอนะที่ให้ได้	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ โครงการ

- สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๕ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓)
- ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๒ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗)

ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามช่วงเวลาดำเนินการที่กำหนดได้

ข้อเสนอแนะ

-